

Số: /TB-SLĐTBXH

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả công tác kiểm tra Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Đình Lập năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND, ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Kế hoạch số 93/KH-BCH, ngày 17/6/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-SLĐTBXH, ngày 15/6/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân khi xảy ra thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 88/TB-SLĐTBXH, ngày 08/7/2024 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn về Chương trình kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Đình lập năm 2024.

Ngày 16/7/2024, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Đoàn Kiểm tra số 8) do đồng chí Đàm Văn Chính - Ủy viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội làm Trưởng đoàn và đồng chí Bùi Xuân Tài - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lãnh đạo phòng Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Đình Lập, năm 2024.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Chiến Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện.

Tại buổi làm việc Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị, phương án ứng phó tại một số địa điểm: Hồ Khuổi Liều, xã Kiên Mộc và kè chống sạt lở cấp bách khu vực trung tâm thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập. Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn nghe báo cáo về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đình Lập. Kết quả kiểm tra như sau:

1. Công tác triển khai thực hiện của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đình Lập

1.1 Công tác triển khai thực hiện năm 2023

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đình Lập kịp thời, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đã rà soát, bổ sung, kiện toàn,

phân công nhiệm vụ cho thành viên trong Ban Chỉ huy. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của đơn vị; xây dựng và triển khai kế hoạch nhiệm vụ đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; rà soát phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro; cử lực lượng tham gia tập huấn lái xuồng tìm kiếm cứu nạn... Trước và trong khi thiên tai xảy ra, UBND huyện đã có các văn bản chỉ đạo kịp thời công tác đối phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện Đình Lập đã chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương chủ động khắc phục hậu quả; kiểm tra, đánh giá thiệt hại và đề xuất các chính sách nhằm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho Nhân dân.

Phối hợp với Trạm Khí tượng huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Trung tâm Viễn thông huyện tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có mưa lũ, bão và thiên tai xảy ra; theo dõi diễn biến thời tiết, nắm bắt kịp thời tình hình mưa, lũ, bão và thiên tai; nhận và xử lý thông tin từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, UBND huyện và các phương tiện thông tin đại chúng để phân tích, dự báo từ đó đề ra các chỉ lệnh kịp thời nhằm chủ động đối phó, di dời người và tài sản kịp thời đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Năm 2023 thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-UBND, ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập đã giao chỉ tiêu cho các đơn vị và thực hiện thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023. Kết quả thu được 145.341.000 đồng, đạt 72% kế hoạch tỉnh giao (*Lý do chưa đạt chỉ tiêu là một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trùng vào số liệu người lao động khác nên khi thực hiện thu được thấp; một số đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện nộp trực tiếp về đơn vị cấp trên mà không qua huyện; Một số doanh nghiệp hiện tại không còn hoạt động và đang thực hiện thủ tục giải thể*).

1.2 Công tác triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2024

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đình Lập đã tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; ban hành Kế hoạch PCTT và TKCN năm 2024; xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR năm 2024; chỉ đạo bổ sung, kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo.

Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão để có kế hoạch sửa chữa kịp thời những công trình hư hỏng; lập kế hoạch, phương án cụ thể

đảm bảo an toàn tuyệt đối với các hồ chứa nước. Rà soát, bổ sung các vị trí có nguy cơ cao về thiên tai, cập nhật trên bản đồ rủi ro thiên tai ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo quy định, cập nhật đề theo dõi, thông tin cảnh báo, báo cáo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chỉ đạo, đôn đốc UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý khắc phục hậu quả sau thiên tai liên quan tổ chức khắc phục hậu quả sau thiên tai. Tổ chức kiểm tra các tuyến đường, công trình bị hư hỏng, tổng hợp thiệt hại, đề xuất với tỉnh và huyện kinh phí khắc phục, hỗ trợ.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin được 120 lượt tin. Ngoài ra, các đơn vị, các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống thiên tai đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thông qua các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp thôn với 94 cuộc tới 8.60 lượt người nghe

- Năm 2024 đã ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 Phê duyệt Kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Đình Lập đang triển khai thực hiện.

2. Một số khó khăn hạn chế của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đình Lập

- Công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, dự báo còn hạn chế, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng bị chia cắt bởi mưa lũ, việc thông tin diễn biến về mưa lũ đến người dân ở một số nơi chưa kịp thời.

- Trang thiết bị phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, còn thiếu do mạng lưới đo mưa, quan trắc thủy văn còn thưa thớt, thiếu trang thiết bị hiện đại. Trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu tình hình thiên tai như hiện nay.

- Công tác tuần tra, canh gác tại các vị trí, khu vực nguy cơ cao ở một số địa phương còn chủ quan khi mực nước sông, suối ở mức cao.

- Nhận thức của Nhân dân về các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với thiên tai còn hạn chế nên chưa chủ động trong tự phòng, tránh và tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác còn tồn tại trong người dân ở một số nơi nên vẫn xảy ra thiệt hại về tài sản không đáng có.

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cấp xã chủ yếu là lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên tại địa phương, chưa có kiến thức, kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai, nên khi thực hiện nhiệm vụ trong phòng

chống thiên tai còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Mặt khác, việc huy động lực lượng khi có thiên tai thường không đảm bảo về số lượng, do một số thành viên đi lao động ở xa ngoài địa phương.

- Công tác thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai kết quả còn thấp so với kế hoạch.

(Kèm theo Báo cáo số 539/BC-PCTT ngày 12/7/2024 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Đình Lập)

3. Một số kiến nghị đề xuất của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đình Lập đối với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Tổ chức các lớp tập huấn: Tập huấn kiến thức về phòng, chống thiên tai cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cấp xã nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các xã trên địa bàn huyện để các xã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Hỗ trợ các trang thiết bị phù hợp như: Nhà bạt 30 nhà, máy phát điện 12 chiếc, 14 chiếc máy thổi gió chữa cháy rừng để phục vụ công tác Tìm kiếm cứu nạn được kịp thời và hiệu quả khi có thiên tai xảy ra.

4. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đình Lập

Năm 2024 dự báo thiên tai tiếp tục sẽ có những diễn biến bất thường, khó lường, do đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm "chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả" nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, thiên tai gây ra với phương châm lấy phòng tránh là chủ yếu và tập trung thực hiện một nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh: Luật Phòng chống thiên tai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Phòng thủ dân sự; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP, ngày 06/7/2021 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng; Nghị quyết số 76/NQ-CP...

(2) Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 149/KH-UBND, ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1601/QĐ-UBND, ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Tăng cường triển khai tốt các nội dung tại Kế hoạch số 140/KH-UBND, ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Quyết định số 1651/QĐ-

TTg, ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...

(3) Tiếp tục rà soát cập nhật, bổ sung và bám sát các phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn và kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo triển khai khắc phục các hậu quả thiên tai về kè chống sạt lở tại huyện Đình Lập.

(4) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thu, chi quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích;

(5) Xây dựng kế hoạch truyền thông, nâng cao kỹ năng ứng phó với thiên tai: mưa lũ, sạt lở, lũ quét, rét đậm rét hại... Thường xuyên tuyên truyền, đặc biệt quan tâm tới công tác thông tin liên lạc, trao đổi kịp thời, phối hợp các Đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện với các đơn vị liên quan để đảm bảo công tác thông tin liên lạc góp phần thực hiện kịp thời công tác PCTT và TKCN.

(6) UBND huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện căn cứ nguồn kinh phí để nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cần thiết để ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra.

Chủ động rà soát phương tiện, thiết bị PCTT&TKCN hiện có, đề xuất mua sắm trang thiết bị cần thiết vượt quá khả năng để đáp ứng yêu cầu PCTT&TKCN trên địa bàn huyện.

(7) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kè chống sạt lở tại Thị trấn Đình Lập và xã Bình Xá để đảm bảo an toàn cho Nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra công tác PCTT và TKCN của Đoàn công tác số 8 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn tại huyện Đình Lập./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (BC);
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đình Lập;
- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- C PVP Sở;
- Lưu VT, PXH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đàm Văn Chính